

Số: 524/BC-UBND

Hà Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Văn bản số 159/HĐND-VP ngày 30/9/2019 của HĐND tỉnh về việc chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh đến UBND tỉnh xem xét giải quyết. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết cụ thể như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG LÂM NGHIỆP NÔNG THÔN

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng định mức trình cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ các hộ gia đình trên địa bàn đầu tư kinh phí chăn nuôi thủy sản tạo thu nhập và nâng cao đời sống cho nhân dân (cử tri thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngày 24/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đã tích hợp rất rõ các cơ chế, chính sách áp dụng để triển khai trên địa bàn tỉnh; vì vậy không cần thiết phải xây dựng định mức của tỉnh để hỗ trợ các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đầu tư kinh phí chăn nuôi thủy sản. Giao cho UBND huyện Quản Bạ chỉ đạo các xã và hướng dẫn người dân thực hiện. Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các Công ty khai thác thủy điện tạo điều kiện cho người dân trong vùng phát triển thủy sản tại các hồ chứa thủy điện và thả bổ sung giống thủy sản hàng năm nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các hồ thủy điện.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét ưu tiên đầu tư xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt tại Tổ 2, Tổ 3 thôn Pờ Chừ Lũng, xã Ngam La, huyện Yên Minh; Hồ treo chứa nước sinh hoạt cho nhân dân xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn (cử tri xã Ngam La, huyện Yên Minh; cử tri xã Tả Lũng, huyện Đồng Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 5135/VPCP-KTN ngày 12/7/2012, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 phê duyệt Đề án đầu tư hệ thống hồ chứa nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc, tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2012-2020. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, phải tập trung thanh toán nợ đọng XDCB nên việc bố trí vốn cho khởi công mới, trong đó có các công trình hồ chứa nước sinh hoạt 4 huyện vùng cao núi đá không đáp ứng được.

Trên cơ sở đề xuất của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh đầu tư các dự án hồ chứa nước khi có điều kiện về nguồn vốn. Trước mắt, đề nghị các huyện vùng cao khi vận động, tiếp cận các nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần ưu tiên việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt (Bao gồm hồ chứa nước, đường dẫn nước) để từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc khảo sát và sửa chữa các tuyến kênh mương, công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn Thượng, xã Bằng Lang vì vừa tu sửa xong vẫn không sử dụng được, không có hiệu quả (cử tri xã Bằng Lang, huyện Quang Bình).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tại hiện trường; làm việc với UBND huyện Quang Bình về các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Quang Bình trong đó có công trình trên. Công trình thủy lợi Nà Boăn, xóm 4, thôn Thượng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình được đầu tư tu sửa năm 2018 từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ chống hạn vụ Đông Xuân 2017-2018, công trình được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01/2019.

Hiện nay công trình đang hoạt động bình thường và cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, đoạn cuối tuyến dài khoảng 400m kênh dẫn nước không dẫn được về cuối tuyến, nguyên nhân do tuyến ống xi phông được huyện Quang Bình đầu tư khoảng 200m đường ống thép có đường kính D150 có tiết diện đường ống nhỏ nên không đủ nước dẫn về cuối tuyến kênh. Giao UBND huyện Quang Bình nghiên cứu, bố trí nguồn vốn để khắc phục đoạn tuyến ống xi phông cho đảm bảo lưu lượng nước dẫn về hạ lưu.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư (BQL dự án ĐTXD công trình NLN và PTNT tỉnh) đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi tại thôn Me Hạ, xã Vô Điểm (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Công trình thủy lợi Nà Deng, thôn Me Hạ, xã Vô Điểm thuộc Cụm thủy lợi Nâng cấp cải tạo các công trình thủy lợi xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang do Ban quản lý dự án ĐTXD công trình NN và PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ năm 2017, đến hết tháng 10/2019 đã thi công xong đập đầu mối và thi công xong 838m kênh dẫn, số còn lại chưa thi công 280m. Do thời gian tháng từ tháng 6-9, người dân gieo cấy vụ hè thu, trong khi đó tuyến kênh đi dọc theo các thửa ruộng của các hộ dân, vì vậy trong thời gian này phải dừng thi công (nếu thi công sẽ ảnh hưởng đến sản xuất) nên tiến độ bị ảnh hưởng. Hiện nay người dân đã thu hoạch lúa xong, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12/2019 để phục vụ nước sản xuất cho nhân dân.

5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế Dự phòng thuộc Sở Y tế là đơn vị triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh môi trường nước sạch nông thôn; dựa trên kết quả tại xã Vô Điểm, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình để giải ngân cho bà con nhân dân, vì hiện nay đơn vị đã hoàn thiện biên bản nghiệm thu và cầm về nhưng không gửi lại cho xã nên xã không có cơ sở để giải ngân cho các hộ dân (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Xã Vô Điểm huyện Bắc Quang được triển khai Chương trình từ năm 2017, đến tháng 11 năm 2018 UBND xã báo cáo hoàn thành các tiêu chí của Chương trình. Tháng 12/2018 Trung tâm kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch phối hợp cùng Trung tâm y tế huyện Bắc Quang và UBND xã Vô Điểm tiến hành kiểm tra, đánh giá tiêu chí từng thôn và nghiệm thu toàn xã. Kết quả kiểm tra cho thấy, tất cả hồ sơ theo quy định được lưu tại UBND xã Vô Điểm; mặt khác, ngân hàng Thế giới kiểm đếm kết quả theo Hồ sơ đã có tại xã (không gửi biên bản trực tiếp cho xã), kết quả kiểm đếm đã thông báo ngày 02/10/2019 (Qua hộp thư điện tử của Cục Quản lý môi trường y tế) cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh là toàn bộ các nội dung kiểm đếm đã đạt được tiêu chí của Chương trình. Do vậy, ý kiến của cử tri là đơn vị cầm toàn bộ biên bản về không lưu tại xã nên không có căn cứ giải ngân là chưa chính xác.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật đã thông báo và hướng dẫn UBND xã Vô Điểm giải ngân cho các hộ gia đình theo danh sách nghiệm thu lưu tại xã.

6. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình hồ Nà Há để nhân dân có nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất (cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Công trình Hồ chứa nước Nà Há, thôn Hùng Tiến, xã Hùng An, huyện Bắc Quang do Ban quản lý dự án ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT chủ đầu tư; Đơn vị thi công là Liên danh Công ty TNHH Kiên Cường và Công ty TNHH Hà Nam. Công trình đã thi công xong và bàn giao cho Ban quản lý khai thác công trình Thủy lợi quản lý, sử dụng từ ngày 13/8/2019, phát huy tốt hiệu quả đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty TNHH Kiên Cường tiếp tục sửa chữa tuyến mương còn lại (dài trên 200m) của tuyến mương Nà Chàm; vì hiện nay đã xuống cấp về phần đáy, Nhà nước đã sửa 70m phần cuối tuyến mương, số còn lại chưa tu sửa (cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Tuyến kênh mương Nà Chàm đội 3, thôn Hùng Thắng, xã Hùng An thuộc hạng mục của công trình Cụm công trình thủy lợi xã Hùng An, huyện Bắc Quang, công trình trên đã bàn giao đưa vào vận hành khai thác sử dụng ngày 23/03/2013. UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bắc Quang kiểm tra, xác minh thực tế tuyến kênh Nà Chàm, đội 3 thôn Hùng Thắng xã Hùng An kết quả cho thấy một số vị trí đáy kênh bị rò rỉ. Công trình đã hết thời gian bảo hành; do vậy, UBND huyện Bắc Quang có trách nhiệm nghiên cứu, cân đối kinh phí để cải tạo sửa chữa công trình.

II. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư làm đường liên thôn tại thôn Lũng Quang, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, vì hiện nay giao thông đi lại khó khăn không đảm bảo tiêu chí của xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (cử tri xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Năm 2018 xã Linh Hồ đã về đích nông thôn mới với các chỉ tiêu đã đạt được của tiêu chí số 02 – Giao thông là: Tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm, nội đồng đạt $\geq 60\%$ cứng hóa, đủ điều kiện công nhận nông thôn mới theo quy định. Riêng đối với thôn Lũng Chang có tổng chiều dài các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm là: 10,5km.

Việc xây dựng Nông thôn mới là một quá trình liên tục, lâu dài, việc hoàn thành tiêu chí giao thông để công nhận xã Linh Hồ đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018 mới đạt ở mức tối thiểu theo quy định. Trong các năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP), dự án Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải CO₂ (KfW8) và nhân dân đóng góp đã làm đường bê tông tại thôn Lũng Chang, xã Linh Hồ với tổng chiều dài là 7,4 km/10,5 km đạt tỷ lệ cứng hóa trên 70%. Đối với một số tuyến đường chưa được cứng hóa tại thôn Lũng Chang, trong thời gian tới, UBND huyện Vị Xuyên sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để tiếp tục đầu tư nâng cấp các tuyến đường chưa đảm bảo giao thông trên địa bàn xã Linh Hồ nói chung và thôn Lũng Chang nói riêng để đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

2. Đề nghị UBND tỉnh rải nhựa tuyến đường Quốc lộ 4D đoạn từ Km5 (đường Hoàng Su Phì-Bắc Quang) đi xã Tân Tiến và xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, với tổng chiều dài 12 km; hiện nay tuyến đường này là đường đất, vào mùa mưa hầu như các phương tiện không đi lại được; cử tri đã kiến nghị nhiều năm nhưng đến nay chưa được giải quyết (cử tri huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngày 05/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 2795/UBND-KTTH đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo sớm triển khai thi

công dự án. Đến nay Ban quản lý dự án 6 - Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 1834/BQLDA6-DI15 ngày 30/10/2019 về việc thông báo tiếp tục thực hiện hợp đồng xây lắp các gói thầu số 6, 7, 8, dự án nâng cấp cải tạo QL.4 đoạn nối Hà Giang - Lào Cai (giai đoạn 1). Đoạn tuyến này đi qua địa phận xã Tân Tiến, Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, việc thi công bắt đầu từ 01/11/2019, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2021.

3. Đề nghị UBND tỉnh sửa chữa, nâng cấp, bảo trì và lắp đặt hệ thống thiết bị đảm bảo an toàn giao thông (biển báo, sơn phản quang, gương cầu, hộ lan...) trên tuyến đường tỉnh lộ 177, đoạn từ xã Tân Quang đi huyện Hoàng Su Phì, Xin Mần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường (cử tri huyện Hoàng Su Phì).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đường tỉnh ĐT.177 (Bắc Quang - Xin Mần) là tuyến huyết mạch trước đây do không được đầu tư đồng bộ nên toàn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng. Những năm gần đây tỉnh đã quan tâm sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ ưu tiên sửa chữa các đoạn hư hỏng nặng, các vị trí tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Do tính chất của nguồn vốn chỉ thực hiện việc sửa chữa, cải thiện bảo đảm êm thuận mặt đường; do vậy chưa xử lý được triệt để tình trạng kỹ thuật của toàn tuyến. Trong năm 2019 UBND tỉnh đã phê duyệt dự án sửa chữa đột xuất đường tỉnh ĐT.177, tổng mức đầu tư 8,3 tỷ đồng; các hạng mục chủ yếu gồm: Vá ổ gà, sửa chữa cống rãnh thoát nước, bổ sung hệ thống ATGT, thời gian hoàn thành dự án tháng 12/2019.

Nhằm mục tiêu nâng cấp kỹ thuật, cải tạo toàn tuyến, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng, dân dụng và công nghiệp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xin Mần (ĐT.177), đoạn Km0 - Km55, tỉnh Hà Giang; hiện đã trình các Bộ, ngành Trung ương cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án. Đoạn còn lại trung tâm huyện Hoàng Su Phì đến Cốc Pài, huyện Xin Mần theo quy hoạch trùng với QL.4, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục đề nghị Bộ Giao thông vận tải cho chủ trương đầu tư trong giai đoạn tới.

4. Đề nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo chương trình 1 triệu tấn xi măng; bố trí vốn tu sửa các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã hiện nay hư hỏng nặng nhân dân không tự khắc phục sửa chữa được; đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm công trình vệ sinh của các hộ gia đình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (cử tri xã Nàn Xín, xã Bản Dịu, huyện Xin Mần; cử tri xã Ma Lé, huyện Đông Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

4.1. Đối với đề nghị tiếp tục tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nông thôn mới theo Chương trình 1 triệu tấn xi măng.

Năm 2019, UBND tỉnh giao vốn tại Quyết định 779/QĐ-UBND ngày 23/4/2019: Huyện Xín Mần là 27.500 triệu đồng, huyện Đồng Văn là 21.000 triệu đồng để thực hiện làm đường bê tông nông thôn theo Đề án 1 triệu tấn xi măng và thực các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND, ngày 22/11/2019 với 28 danh mục công trình, số kinh phí 15 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Xín Mần; Quyết định 2366/QĐ-UBND, ngày 22/11/2019 với 25 danh mục công trình để thực hiện tại (Xã Ma Lé, Phố Là, Phố Cáo, Lũng Táo), số kinh phí 16,5 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Như vậy, hằng năm UBND tỉnh luôn nỗ lực, tập trung nguồn lực để tăng cường đầu tư, hỗ trợ vốn làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

4.2. Đối với đề nghị bố trí vốn tu sửa các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã hiện nay hư hỏng nặng nhân dân không tự khắc phục sửa chữa được.

Theo quy định, các tuyến đường liên thôn, liên xã hiện nay được giao cho cấp huyện quản lý. Do đó, UBND các huyện Xín Mần và huyện Đồng Văn có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông được tỉnh giao hằng năm để duy tu, bảo dưỡng khắc phục sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại được thuận lợi; đồng thời lồng ghép nguồn vốn trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 – 2020 tỉnh đã phân bổ cho huyện để triển khai thực hiện.

4.3 Đối với đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng để làm công trình vệ sinh của các hộ gia đình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Giang, trong giai đoạn 2010- 2015 và giai đoạn 2016 đến 30/6/2019 đã có 38.259 công trình nhà vệ sinh được xây dựng, trong đó tỉnh đã hỗ trợ 100% chi phí xi măng theo định mức (bao gồm tiền mua xi măng và cước vận chuyên) để thực hiện các nội dung hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình theo Nghị quyết 74/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các công trình thuộc Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên, với nguồn vốn ngân sách tỉnh còn khó khăn, chủ yếu hỗ trợ thực hiện làm đường bê tông nông thôn theo Đề án 114. Do đó, yêu cầu UBND các huyện Xín Mần, Đồng Văn cân đối kinh phí từ nguồn ngân sách để tiếp tục hỗ trợ xi măng cho các hộ để xây dựng công trình vệ sinh trong năm 2020.

5. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án sân vận động C10 thành phố Hà Giang; đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 279; đường lên Đài hương 468 xã Thanh Thủy một số đã bị sạt lở; thi công 03 tuyến đường trên địa bàn xã (tuyến đường xã Vô Điểm-Kim Ngọc; tuyến đường xã Vô Điểm-Bảng Hành; tuyến đường từ trung tâm xã Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), hiện nay các tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh; xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

5.1. Đối với đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án sân vận động C10 thành phố Hà Giang .

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2203/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với công trình sân vận động C10 thành phố Hà Giang cho người duy nhất đăng ký và đủ điều kiện tham gia đấu giá là Tập đoàn Vingroup-Công ty Cổ phần; ngày 11/11/2019, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ký kết hợp đồng mua bán tài sản công với Tập đoàn Vingroup theo quy định; ngày 17/11/2019, Tập đoàn Vingroup-Công ty CP đã tổ chức động thổ Dự án trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở Shophouse thành phố Hà Giang. Hiện nay Tập đoàn Vingroup-Công ty CP đang triển khai các thủ tục theo quy định để thi công triển khai dự án.

5.2. Đối với đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 279.

Dự án đầu tư nâng cấp QL279 đoạn Việt Vinh - Nghĩa Đô (Km0 – Km36), tỉnh Hà Giang được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1594/QĐ-BGTVT ngày 09/6/2010, tổng mức đầu tư 728 tỷ đồng, đã bố trí 186,1/728 tỷ đồng, từ năm 2018 đến nay dự án không được giao vốn để triển khai thực hiện.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đối với các đoạn chưa khởi công đi lại khó khăn dài 18km (Km5+100 - Km10+475; Km18+390 - Km26 và Km31-Km36), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho phép sửa chữa đột xuất, bảo đảm an toàn giao thông đến nay đã triển khai thi công được 16 km, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 12 năm 2019.

Về thi công hoàn thành toàn bộ dự án, Sở Giao thông vận tải đã báo cáo Bộ GTVT bố trí kinh phí trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sau khi được bố trí vốn UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tiến hành thi công ngay đáp ứng mong mỏi của cử tri vùng dự án.

5.3. Đối với đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đường lên Đài hương 468 xã Thanh Thủy một số đã bị sạt lở.

Đường lên Đài hương 468 xã Thanh Thủy được UBND huyện Vị Xuyên

phê duyệt tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 về việc phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán công trình: Sửa chữa, mở rộng, nâng cấp đờ bê tông đường lên điểm 468 thôn Nậm Ngật, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Công trình được khởi công ngày 10/02/2018, thời hạn thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Trong quá trình thi công mở rộng nền đường, mái taluy cao, độ dốc lớn nên đã xảy ra việc sạt lở tại một số vị trí trên toàn tuyến. UBND huyện Vị Xuyên đã yêu cầu đơn vị thi công tiến hành khắc phục, sửa chữa các điểm bị sạt lở. Đến thời điểm báo cáo công trình đã hoàn thành việc thi công và ngày 05/11/2019 đã tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng.

5.4. Đối với đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công 03 tuyến đường trên địa bàn xã (tuyến đường xã Vô Điểm-Kim Ngọc; tuyến đường xã Vô Điểm-Bằng Hành; tuyến đường từ trung tâm xã Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), hiện nay các tuyến đường đã xuống cấp trầm trọng.

- Đối với tuyến đường xã Vô Điểm – Kim Ngọc: Do UBND huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư (Đại diện Chủ đầu tư Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện Bắc Quang), đơn vị thi công là Công ty TNHH Mai Nhung. Công trình được Phê duyệt điều chỉnh dự toán tại Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Hà Giang, với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 17,89 tỷ đồng. Qua kiểm tra thực tế hiện nay nhà thầu đang thi công phần nền đường và hệ thống công thoát nước theo đúng kế hoạch đề ra.

- Đối với tuyến đường xã Vô Điểm - Bằng Hành: Nằm trong gói thầu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Quang Minh - Vô Điểm - Bằng Hành thuộc Chương trình dự án Lramp năm 2019 của UBND huyện (do Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý), hiện nay nhà thầu bảo dưỡng (Hợp tác xã Hà Giang) đang tiến hành bảo dưỡng ưu tiên xử lý các vị trí xung yếu, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nạo vét khơi thông rãnh dọc, lắp ô gà lớn, phát quang cây cỏ 2 bên lề đường, tính đến ngày 30/10/2019 đã thực hiện xong trên địa phận xã Quang Minh và đang tiếp tục triển khai trên địa phận xã Vô Điểm, Bằng Hành.

- Đối với tuyến đường từ trung tâm xã Vô Điểm đi xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên: Tuyến đường này đang được thực hiện bảo dưỡng thường xuyên theo dự án Lramp (do UBND xã Vô Điểm quản lý).

6. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện sớm thi công nâng cấp các tuyến đường, cầu, cống trên địa bàn xã thuộc lòng hồ thủy điện Sông Lô 6 tại các thôn Thíp, Thia Trường và Me Hạ. Hiện nay do ảnh hưởng của thủy điện Sông Lô 6, khi nước thủy điện dâng lên, gây ngập úng tuyến đường (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Hiện nay Công ty TNHH Xuân Thiện Giang (Chủ đầu tư Thủy điện Sông

Lô 6) đã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan; đang chuẩn các điều kiện (xe, máy...) để tiến hành thi công hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng khi tích nước lòng hồ tại thôn Thia Trường, thôn Me Hạ; riêng thôn Thíp cơ bản đã thi công xong.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nâng cao vai trò tham mưu của ngành cho UBND tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch, lộ trình để sửa chữa, nâng cấp, khắc phục tình trạng hiện nay các đường liên xã ở nhiều huyện trong tỉnh xuống cấp nghiêm trọng (cứ tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Toàn tỉnh hiện nay có 8.194 km đường bộ, trong đó: Hệ thống quốc lộ 638 km, đường tỉnh 341km, đường huyện 1.830k, đường đô thị 218km, đường Giao thông nông thôn 5.154km và đường chuyên dùng 13km. Tuy nhiên, hệ thống đường bộ trên địa bàn được đầu tư, xây dựng đã lâu (chủ yếu trong giai đoạn năm 1995 - 2005); đến nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Trong những năm qua để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các Chiến lược, Quy hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết v.v. về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đóng góp của nhân dân đã đạt được kết quả to lớn, cụ thể: Từ đầu nhiệm kỳ (năm 2015) tăng 282 km, chất lượng hệ thống đường giao thông được cải thiện; trong đó cải tạo, sửa chữa trên 1.200 km, 30% các tuyến đường được sửa chữa, bảo trì; tổng vốn đầu tư trong nhiệm kỳ khoảng 7.850 tỷ đồng, trung bình 1.570 tỷ đồng/năm, từ năm 2015 đến 2017 nguồn vốn chủ yếu để trả nợ cũ, từ năm 2018 đến nay mới triển khai một số dự án mới.

Tuy nhiên hệ thống hạ tầng giao thông còn yếu kém chưa đồng bộ, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, hay xảy ra ách tắc trong mùa mưa lũ đặc biệt là hệ thống đường huyện, đường xã ở một số nơi đã xuống cấp mà chưa được xây dựng, sửa chữa kịp thời, để đảm bảo duy trì và phát triển hệ thống giao thông trong thời gian, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Đưa Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là một khâu đột phá (hoặc nhiệm vụ trọng tâm) trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch GTVT để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh để làm căn cứ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án giao thông.

- Tập trung thực hiện rà soát, củng cố, tăng cường năng lực Quản lý Nhà nước đối với các dự án, công trình đầu tư xây dựng, chú trọng vào việc nâng cao trách nhiệm trong quản lý Quy hoạch, chất lượng, tiến độ

- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định phân cấp quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải, theo hướng phân cấp triệt để cho cơ sở đi đôi với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực để giúp các huyện/thành phố, các chủ đầu tư từng bước chấn chỉnh nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực giao thông vận tải nhất là quản lý về đầu tư XDCCB, quản lý bảo trì đối với các dự án giao thông.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung chỉ đạo tập trung nguồn lực cho phát triển hệ thống hạ tầng giao thông ở các cấp ngân sách. Tiếp tục thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn với quy mô và chính sách phù hợp.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trụ sở xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc; xây dựng nhà văn hóa thôn thuộc xã Nàn Xìn, Bản Díu huyện Xín Mần vì hiện nay do nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp, nhân dân nghèo không tự đóng góp để thực hiện (cử tri xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc; xã Nàn Xìn, xã Bản Díu, huyện Xín Mần).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

1.1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trụ sở xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc

Đến thời điểm báo cáo, Sở Tài chính đã nhận được Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 06/11/2019 của UBND xã Xín Cái về việc xin chủ trương hỗ trợ đầu tư kinh phí sửa chữa Trường THCS cũ thành hội trường đối ngoại của 3 xã biên giới huyện Mèo Vạc, trong đó đề nghị nâng cấp, sửa chữa công trình trường THCS xã gồm nhà 02 tầng, 08 phòng học được xây dựng từ năm 2000 hiện nay không có nhu cầu sử dụng và đã xuống cấp. Xã đề nghị sửa chữa, nâng cấp 02 phòng học thành 01 phòng hội trường; 02 phòng học thành phòng ăn; xây dựng mới khu bếp, khu WC, lắp đặt hệ thống nước và điện sinh hoạt; thu hồi đất để làm đường vào và xây dựng sân; mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho hội trường, phòng ăn, bếp phục vụ công tác đối ngoại chung.

Cho đến nay UBND huyện Mèo Vạc chưa có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết và dự toán kinh phí gửi cơ quan chuyên môn của tỉnh theo đề nghị của UBND xã Xín Cái. Vì vậy, Sở Tài chính chưa có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo kiến nghị của cử tri xã Xín Cái.

1.2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn thuộc xã Nàn Xìn, Bản Díu huyện Xín Mần vì hiện nay do nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp, nhân dân nghèo không tự đóng góp để thực hiện

Theo Báo cáo số 508/BC-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Xín Mần về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021: Đối với những thôn hiện nay chưa được đầu tư xây dựng là do chưa huy động được nguồn lực xã hội hóa (xã Nàn Xìn còn 7 thôn, xã Bản Díu còn 4 thôn). Huyện đã trình Hội đồng thẩm định cấp tỉnh bổ sung xây dựng 2 nhà văn hóa thôn của xã Nàn Xìn từ nguồn vốn dự phòng

chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đối với các thôn còn lại, huyện sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện đối ứng và thực hiện theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm và dự kiến mức hỗ trợ từ các nguồn từ ngân sách huyện 50 triệu đồng/01 nhà văn hóa thôn.

Huyện có trách nhiệm chủ động cân đối bố trí, lồng ghép từ các nguồn vốn ngân sách được giao hàng năm cho huyện (đầu tư và sự nghiệp, bao gồm CTMT quốc gia), huy động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn trên địa bàn huyện.

2. Đề nghị UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hà Giang việc đào bới lòng, lều đường, tập kết vật liệu để thi công một số hạng mục như lắp đặt cống nước thải, đường dây cáp quang... rất ngổn ngang, sau khi hoàn chỉnh dọn dẹp qua loa gây mất mỹ quan, an toàn giao thông, nhiều vụ va quệt đã xảy ra gây bức xúc cho người dân; đồng thời thông báo công khai thời gian thi công dự án cho nhân dân nắm được để có sự chủ động trong sinh hoạt, hoạt động kinh doanh (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngay sau khi có thông báo khởi công của các đơn vị quản lý dự án, UBND thành phố đã tổ chức làm việc và ban hành các văn bản đôn đốc với chủ đầu tư hiện đang triển khai thi công các công trình trên tuyến liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn gồm các dự án: (1) Dự án thoát nước và xử lý nước thải; (2) Dự án nâng cấp nhà máy nước và cải tạo hệ thống đường ống cấp nước; (3) Dự án cải tạo hệ thống đường dây 22kV. Trong nội dung làm việc đã yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, cung cấp hồ sơ TK-KTTC cho UBND thành phố để làm cơ sở cho việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải trong công tác hướng dẫn, kiểm tra chất lượng thi công và hoàn trả mặt bằng các dự án. Chỉ đạo UBND các phường/xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thi công của các dự án, để đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo kỹ, mỹ thuật và chất lượng công trình, chấp hành các quy định về quản lý dự án, thi công đảm bảo an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường và công tác hoàn trả mặt bằng các vị trí hành lang, vỉa hè bị hư hỏng.

2.1. Đối với dự án nâng cấp nhà máy nước và cải tạo hệ thống đường ống cấp nước.

UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các phường/xã phối hợp với phòng Quản lý đô thị tổ chức làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Chi cục quản lý đường bộ I.8 thống nhất các nội dung liên quan đến quá trình thi công làm hư hỏng tấm đan, rơ toa, rãnh thoát nước, gạch lát vỉa hè, ghi lại hình ảnh đề yêu cầu Chủ đầu tư (Công ty CP cấp thoát nước Hà Giang) chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thiện theo đúng hiện trạng ban đầu.

Ngày 31/7/2019, UBND thành phố chủ trì đi kiểm tra trên tuyến thi công lắp đặt đường ống cấp nước còn có một số tồn tại như: một số vị trí hoàn trả chưa được đảm bảo tanh đường bằng bê tông, thành rãnh thoát nước bị nghiêng, sụt lún; vật liệu hoàn trả mặt đường chưa đúng với kết cấu mặt đường ban đầu... (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Hà Giang đã có Báo cáo số 85/BC-CTN, ngày 01/8/2019 về việc thực hiện công tác hoàn trả mặt bằng thi công dự án: Cải tạo, nâng cấp mở rộng giai đoạn II nâng công suất hệ thống cấp nước Thành phố Hà Giang).

Từ tồn tại trên, UBND thành phố đã yêu cầu Công ty cổ phần cấp thoát nước Hà Giang tổ chức mời các phường/xã có công trình đi qua, thực hiện việc kiểm tra toàn tuyến, nếu vị trí nào chưa đảm bảo yêu cầu (vào ngày 05/8/2019), Công ty sẽ cùng các bên lập biên bản ghi nhớ và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục toàn bộ những tồn tại đó (thời gian khắc phục chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản ghi nhớ). Hiện Chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã chạy vận hành thử, hiệu chỉnh các lỗi kỹ thuật xong trong tháng 08/2019, đang hoàn thiện các nội dung yêu cầu để hoàn trả theo hiện trạng và bàn giao tuyến đối với các đơn vị quản lý theo phân cấp quản lý: Cục quản lý đường bộ I.8; Sở Giao thông vận tải, Công ty quản lý đường bộ I, tài liệu đối chiếu (đã quay Clip trước khi làm thỏa thuận và bàn giao mặt bằng thi công); Nếu kiểm tra, phát hiện các vị trí, các hạng mục công trình thi công chưa đảm bảo yêu cầu thì Chủ đầu tư phải có trách nhiệm đôn đốc Nhà thầu thi công khắc phục đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành cũng như đảm bảo mỹ quan đô thị, đủ điều kiện tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

2.2. Đối với Dự án Thoát nước và xử lý nước thải.

Đây là một dự án lớn được triển khai trên địa bàn thành phố và có mức độ ảnh hưởng rất lớn đến giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố. Đến nay dự án đang triển khai theo tiến độ và đã bắt đầu hoàn trả một số trục đường bằng bê tông nhựa nóng. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn và UBND các phường: Trần Phú, Minh Khai theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công công trình.

Ngày 11/4/2019, UBND thành phố có thông báo Kết luận về việc thống nhất một số nội dung liên qua đến việc thi công xây dựng công trình Thoát nước và xử lý nước thải; sau đó UBND thành phố ban hành nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, giám sát thiết kế - thi công và quản lý hợp đồng cho chủ đầu tư, bao gồm: Công ty NIRAS - Đan Mạch: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật; Công ty GFA Consulting Group GmbH, Cộng hòa LB Đức, tư vấn hỗ trợ truyền thông; Công ty Cổ phần xây dựng số 5, tư vấn giám sát xây dựng; Kỹ sư theo Hợp đồng FIDIC giám sát thi công dự án, nghiêm túc giám sát thi công các hạng mục của dự án theo đúng Hồ sơ thiết kế, phương án và biện pháp thi công đã được phê duyệt đảm bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ mỹ thuật và tiến độ hoàn thành công trình.

Ngày 26/9/2019, UBND thành phố đã ban hành Văn bản số 1352/UBND-QLĐT về việc yêu cầu Ban quản lý các dự án cấp thoát nước tỉnh Hà Giang khắc

phục tình trạng thi công dự án gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Đại diện Chủ đầu tư (*Ban quản lý cấp thoát nước tỉnh Hà Giang và công ty Liên danh SUEZ Water A/S*) đã cam kết sẽ hoàn thành phần lắp đặt đường ống và hoàn trả mặt bằng trong năm 2019 thời gian cụ thể như sau:

- Thời gian thống nhất hoàn trả mặt đường bê tông nhựa đoạn đã thi công chôn lấp xong đường ống dài 2.814m bắt đầu từ ngày 02/9/2019 đến ngày 28/10/2019 (*Các đoạn gồm: Đường Lý Tự Trọng 594m; Đường Trần Phú 1.047m; Đường Lê Hồng Phong 219m; Đường Nguyễn Thái Học 171m; Đường An Cư 195m; Đường Tô Vĩnh Diện 252m; Đường Bé Văn Đàn 279m; Đường Hà Huy Tập 72 m; Đường Hoàng Hoa Thám 30m*).

- Các tuyến còn lại đang tích cực triển khai thi công, cam kết hoàn thành vào cuối tháng 12/2019 kết thúc việc thi công trên lòng đường.

- Các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành theo hợp đồng vào tháng 7/2020.

2.3. Đối với Dự án Cải tạo hệ thống đường dây 22KV.

Dự án cải tạo đường dây 22KV khu vực thành phố Hà Giang đã hoàn thành, UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và yêu cầu Công ty Điện lực Hà Giang thực hiện chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý dự án, đồng thời đôn đốc hoàn trả lại hạ tầng kỹ thuật và chủ trì yêu cầu các đơn vị có đường dây đi nhờ cột chấp hành việc bó gọn và cắt bỏ các dây không còn sử dụng, căn chỉnh các hộp kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan đô thị. (*Đến ngày 05/10/2019 đơn vị đã thi công hoàn trả lại xong hạ tầng kỹ thuật đảm bảo theo yêu cầu*).

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công cầu qua suối thuộc dự án LRamp (chủ đầu tư ban đầu là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là BQL dự án ĐTXD công trình giao thông tỉnh) nối thôn Đồng Mừng-Đồng Kem; thôn Kè Nhạn; Tông Uổng thuộc thôn Bura nhanh chóng khẩn trương thi công để tạo điều kiện thuận lợi giao thông đi lại cho người dân (cư tri xã Đông Yên, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

03 công trình cầu nêu trên thuộc hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án 3 - Tổng cục Đường bộ Việt Nam hợp đồng quản lý dự án với Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông Hà Giang quản lý dự án.

- Đối với cầu Đồng Mừng do vướng mặt bằng (đường dây điện 35KV cắt ngang qua mố cầu), UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang phối hợp với chủ đầu tư thực hiện xử lý, GPMB và đã khởi công vào ngày 17/4/2019, trong quá trình thực hiện nhà thầu thi công chậm tiến độ, chủ đầu tư (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đã thu hồi và tiến hành bàn giao cho nhà thầu khác thi công; hiện đã thi công xong phần hạ bộ cầu và xong hệ dầm cầu, nhà thầu tiếp tục thi công mặt cầu, tứ nón và đường đầu cầu. Dự kiến đến hết tháng 12/2019 cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật.

- Đối với cầu Kè Nhận và cầu Tông Uông thôn Bưạ xã Đông Yên: Đến thời điểm hiện tại nhà thầu thi công cầu Kè Nhận đã thi công xong phần móng, trụ và mặt cầu, đang tiếp tục triển khai thi công tứ nón và đường đầu cầu. Cầu Tông Uông thi công xong cọc khoan nhồi, bệ móng M1, thân móng M2, đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện tại các nhà thầu thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào cuối tháng 12/2019.

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kéo điện lưới quốc gia cho các xóm của thôn Lũng Quang, xã Linh Hồ; thôn Lũng Cáng, Lũng Phù, Lũng Rầy, Phòng Trầm, Minh Phong xã Thuận Hòa; các thôn Bản Chang, Khuổi Hóp, Nặm Ngạn, Nặm Chang, Nặm Thăn xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên; thôn Sủng Hồ, Pờ Chừ Lũng, xã Ngam La, huyện Yên Minh; 120 hộ dân thôn Nàng Ha và thôn Thu Mung của xã Pồ Lô, huyện Hoàng Su Phì (cư trú xã Linh Hồ, xã Thuận Hòa, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên; xã Ngam La, huyện Yên Minh; xã Pồ Lô, huyện Hoàng Su Phì).

***Về vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

1.1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kéo điện lưới quốc gia cho các xóm của thôn Lũng Chang, xã Linh Hồ; thôn Lũng Cáng, Lũng Phù, Lũng Rầy, Phòng Trầm, Minh Phong, xã Thuận Hòa; các thôn Bản Chang, Khuổi Hóp, Nặm Ngạn, Nặm Chang, Nặm Thăn, xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên.

a) Hiện trạng:

Hiện nay tại các thôn thôn Lũng Trang, xã Linh Hồ có 208 hộ, trong đó có 146 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt tỷ lệ 70%, còn 62 hộ chưa có điện sử dụng. Các thôn Lũng Cáng có 46 hộ, Lũng Phù có 99 hộ, Lũng Rầy có 54 hộ, Phòng Trầm 64 hộ, Minh Phong có 68 hộ thuộc xã Thuận Hòa; các thôn Bản Chang có 103 hộ, Khuổi Hóp có 41 hộ, Nặm Ngạn có 37 hộ, Nặm Chang có 25 hộ, Nặm Thăn có 49 hộ thuộc xã Quảng Ngần toàn bộ các thôn này của 02 xã 100% số hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia.

Về quy mô, khối lượng và giá trị đầu tư xây dựng cho các thôn Lũng Trang xã Linh Hồ; các thôn Bản Chang, Khuổi Hóp, Nặm Ngạn, Nặm Chang, Nặm Thăn, xã Quảng Ngần trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã được UBND tỉnh phê tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 V/v phê duyệt điều chỉnh Dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Chính phủ chưa bố trí được nguồn vốn nên Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang) chưa tổ chức triển khai được.

Riêng đối với các thôn Lũng Cáng, Lũng Phù, Lũng Rầy, Phòng Trầm, Minh Phong thuộc xã Thuận Hòa chưa có trong danh mục đầu tư theo Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Hà Giang. Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng

rà soát lại toàn bộ các thôn bản chưa có điện ngoài danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 trên địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp đưa vào dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020 thực hiện.

b) Giải pháp:

- Đối với hộ dân thuộc các thôn trong danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 theo chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013, sử dụng vốn Ngân sách TW và huy động vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trên cơ sở danh mục đầu tư, đến thời điểm hiện nay đã được Bộ Công Thương tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chu trương đầu tư các dự án thành phần sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB trình Chính phủ phê duyệt (*tại Văn bản số 6303/BCT-ĐL ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương*). Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng bố trí ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc các xã nêu trên.

- Trước mắt, đề nghị UBND huyện Vị Xuyên rà soát những thôn, bản dân cư tập trung, có suất đầu tư thấp, chủ động cân đối nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn 30a, 135... để ưu tiên đầu tư kéo điện cho nhân dân theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để giảm bớt chi phí đầu tư.

1.2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kéo điện lưới quốc gia cho các xóm của thôn Sùng Hờ, Pờ Chử Lùng, xã Ngam La, huyện Yên Minh.

a) Hiện trạng:

Hiện nay tại các thôn Sùng Hờ có 67 hộ dân trong đó có 47 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm tỷ lệ 70,1%, còn 20 hộ chưa có điện sử dụng; thôn Pờ Chử Lùng có 52 hộ dân trong đó có 46 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm tỷ lệ 88,5%, còn 06 hộ chưa có điện sử dụng. Tuy nhiên điện được sử dụng là do người nhân dân tự đóng góp kinh phí để xây dựng, UBND xã hỗ trợ xi măng tự đổ cột điện. Do đường dây dài, tiết diện dây dẫn nhỏ (35mm^2) dẫn đến tổn thất điện năng lớn, chất lượng điện năng không đảm bảo cho sử dụng sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Đối với thôn Sùng Hờ và thôn Pờ Chử Lùng chưa có trong danh mục đầu tư tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Hà Giang. Trong thời gian tới UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát lại toàn bộ các thôn bản chưa có điện ngoài danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 trên địa bàn toàn tỉnh để tổng hợp đưa vào dự án cấp điện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc chưa có lưới điện Quốc gia tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013-2020 để thực hiện.

b) Giải pháp:

Trên cơ sở danh mục đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018. Đến thời điểm hiện nay đã được Bộ Công Thương tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chu trương đầu tư các dự án thành phần sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB trình Chính phủ phê duyệt (tại Văn bản số 6303/BCT-ĐL ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương). Sau khi có kết quả, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng bố trí ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc các xã nêu trên.

Trước mắt, đề nghị UBND huyện Yên Minh rà soát những thôn, bản dân cư tập trung, có suất đầu tư thấp, chủ động cân đối nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn 30a, 135... để ưu tiên đầu tư kéo điện cho nhân dân theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để giảm bớt chi phí đầu tư.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Điện lực huyện lập danh mục để báo cáo Công ty Điện Hà Giang đưa vào nguồn cải tạo sửa chữa đường dây 0,4kV sau trạm biến áp, đảm bảo cho sử dụng sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

- Chỉ đạo Phòng ban chức năng của huyện, Điện lực huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân sửa chữa, thay thế những cột điện, đoạn đường dây (do dân tự đầu tư) không đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn về điện.

1.3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét kéo điện lưới quốc gia cho 120 hộ dân thôn Nàng Ha và thôn Thu Mung, xã Pố Lô huyện Hoàng Su Phì.

a) Hiện trạng:

Hiện nay tại các thôn Nàng Ha có 64 hộ dân trong đó có 55 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm tỷ lệ 85,9%, còn 09 hộ chưa có điện sử dụng; thôn Thu Mung có 62 hộ dân trong đó có 47 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia chiếm tỷ lệ 75,8%, còn 15 hộ chưa có điện sử dụng. Tuy nhiên điện được sử dụng là do người nhân dân tự đóng góp kinh phí để xây dựng. Do đường dây dài, tiết diện dây dẫn nhỏ (35mm^2) dẫn đến tổn thất điện năng lớn, chất lượng điện năng không đảm bảo cho sử dụng sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Về quy mô, khối lượng và kinh phí đầu tư xây dựng cho các thôn Nàng Ha và thôn Thu Mung, xã Pố Lô huyện Hoàng Su Phì đã được UBND tỉnh phê tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018, nhưng đến thời điểm hiện nay Chính phủ chưa bố trí được nguồn vốn nên Chủ đầu tư (Ban quản lý dự án ĐTXD công trình công nghiệp và dân dụng tỉnh Hà Giang) chưa tổ chức triển khai xây dựng đường dây cấp điện mới được.

b) Giải pháp:

Trên cơ sở danh mục đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 28/8/2018. Đến thời điểm hiện nay đã được Bộ Công Thương tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chu trương đầu tư các dự án thành phần sử dụng vốn vay ưu đãi của ADB trình Chính phủ phê duyệt (tại Văn bản số 6303/BCT-ĐL ngày 26/8/2019 của Bộ Công Thương). Sau khi có kết

quá, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng bố trí ưu tiên đầu tư cấp điện cho các thôn bản chưa có điện lưới quốc gia thuộc các xã nêu trên.

Trước mắt, đề nghị UBND huyện Hoàng Su Phì rà soát những thôn, bản dân cư tập trung, có suất đầu tư thấp, chủ động cân đối nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn 30a, 135... để ưu tiên đầu tư kéo điện cho nhân dân theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm để giảm bớt chi phí đầu tư.

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chức năng phối hợp với Điện lực huyện lập danh mục đề báo cáo Công ty Điện Hà Giang đưa vào nguồn cải tạo sửa chữa đường dây 0,4kV sau trạm biến áp.

Chỉ đạo Phòng ban chức năng của huyện, Điện lực huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân sửa chữa, thay thế những cột điện, đoạn đường dây (do dân tự đầu tư) không đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn về điện.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lắp đặt 01 trạm hạ thế cho nhân dân thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lãng vì hiện nay đường điện kéo xa, điện yếu không đáp ứng được nhu cầu được chiếu sáng và các nhu cầu khác trong đời sống và sản xuất của nhân dân; đầu tư 01 trạm biến áp cho các hộ dân thôn Nàng Ha và thôn Thu Mưng của xã Pố Lồ; đầu tư 04 trạm biến áp tại các thôn của xã Vô Điểm: Trung tâm thôn Lâm, trung tâm thôn Thíp, xóm 5 thôn Me Hạ và xóm 3 thôn Ca, hiện nay các hộ dân phải kéo điện qua xã, điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân (cử tri xã Bằng Lãng, huyện Quang Bình; xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì; cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

2.1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lắp đặt 01 trạm hạ thế cho nhân dân thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lãng vì hiện nay đường điện kéo xa, điện yếu không đáp ứng được nhu cầu được chiếu sáng và các nhu cầu khác trong đời sống và sản xuất của nhân dân

a) Hiện trạng:

- Ngày 31/10/2019 Điện lực Quang Bình đã phối hợp với UBND xã Bằng Lãng, huyện Quang Bình đến kiểm tra thực tế tại thôn Khuổi Thè.

- Thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lãng huyện Quang Bình có tổng số 142 hộ dân. Hiện nay đang được cấp điện từ 02 TBA Khuổi Thè và Khuổi Thè 2.

- Tại Trạm biến áp Khuổi Thè sử dụng máy biến áp có công suất 75 kVA-35/0,4 kV với 0,5km đường dây 0,4 kV cấp điện cho 53 hộ dân.

- Tại TBA thôn Khuổi Thè 2 có công suất 50kVA-35/0,4kV được đặt tại thôn Hạ Lập xã Bằng Lãng, huyện Quang Bình có 01 lộ đường dây 0,4kV khoảng 1,6km, với 40 vị trí cột cấp điện cho 89 hộ dân thôn Khuổi Thè. Ngoài ra từ vị trí cột cuối đường dây 0,4kV có nhiều hộ dân sống rải rác, và tự kéo điện để sử dụng, hộ xa nhất khoảng 01km.

b) Giải pháp:

Để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất của nhân dân thôn Khuổi Thè, xã Bằng Lăng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Giang đầu tư, nâng cấp xây dựng mới 01 TBA 100kVA 35/0,4kV đặt tại trung tâm thôn và 1,5 km đường dây 35kV, 02km đường dây 0,4kV.

2.2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, đầu tư 01 trạm biến áp cho các hộ dân thôn Nàng Ha và thôn Thu Mưng của xã Phố Lồ.

a) Hiện trạng:

- Ngày 22/10/2019 Điện lực Hoàng Su Phì phối hợp cùng chính quyền đại phương (UBND xã Phố Lồ) xuống kiểm tra thực tế và làm việc với các hộ dân sử dụng điện tại 02 thôn, hiện nay các thôn này đang được cấp điện chủ yếu tại vị trí cột cuối tuyến đường dây thuộc trạm biến áp UBND xã Phố Lồ (có 104 khách hàng) sử dụng dây dẫn AC 1x6mm đã cũ nát và có nhiều mối nối nên không đảm bảo an toàn.

- Số hộ sử dụng điện của Trạm biến áp sân vận động UBND xã Phố Lồ là 17 hộ dân và 05 hộ dân đang sử dụng điện tại TBA Năm Ấn xã Phố Lồ.

- Tại Trạm biến áp UBND xã Phố Lồ được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2002 công trình thuộc dự án WB công suất máy biến áp hiện nay là 160 kVA, đường dây 0,4kV sau TBA 3.635 m, gồm có 02 lộ đường dây và sử dụng dây dẫn AV4x50mm, cấp điện cho 299 hộ dân. số hộ sử dụng điện cụ thể như sau:

+ Tại thôn Nàng Ha xã Phố Lồ có tổng số 63 hộ dân đang được sử dụng điện lưới Quốc gia. Trong đó số hộ có bán kính cấp điện khoảng 3 km trở lên là 53 hộ và 12 hộ dân đang sử dụng dây dẫn không đảm bảo chất lượng, an toàn và yêu cầu kỹ thuật.

+ Tại thôn Thu Mưng xã Phố Lồ có tổng số hộ đang sử dụng điện lưới Quốc gia là 63 hộ dân. Trong đó có 28 hộ dân được cấp điện khoảng 3 km trở lên và có 34 hộ dân sử dụng dây dẫn không đảm bảo an toàn, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật, Vì hiện nay 02 thôn này, các hộ dân tự đầu tư đường dây và kéo điện để sử dụng, nên không đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật. Công ty Điện lực Hà Giang giao cho Điện lực Hoàng Su Phì sẽ phối hợp, tư vấn về mặt chuyên môn, kỹ thuật cho từng chủng loại dây dẫn cho phù hợp, đảm bảo an toàn.

b) Giải pháp:

Để đáp ứng nhu cầu được sử dụng điện an toàn, đảm bảo chất lượng điện năng của nhân dân, như những ý kiến, kiến nghị của cử tri các thôn trên địa bàn xã Phố Lồ là hoàn toàn có cơ sở và chính đáng, nhưng việc đầu tư xây dựng trạm biến áp và đường dây 0,4kV cho khu vực này cần nguồn vốn rất lớn nên ngành điện chưa thể đáp ứng ngay được. Giao Công ty Điện lực Hà Giang báo

cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện trong những năm tiếp theo.

2.3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư 04 trạm biến áp tại các thôn của xã Vô Điểm: Trung tâm thôn Lâm, trung tâm thôn Thíp, xóm 5 thôn Me Hạ và xóm 3 thôn Ca, hiện nay các hộ dân phải kéo điện qua xã, điện yếu không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân

a) Hiện trạng:

Hiện tại xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang đang có 08 trạm biến áp với tổng dung lượng là 835 kVA cấp điện cho các thôn Thia Trường, thôn Ka, thôn Dung, Me Thượng, Me Hạ, Thôn Thia; hiện nay còn các thôn: Thôn Thíp, Thôn Lâm chưa có trạm biến áp nhưng các hộ dân đang sử dụng điện từ trạm biến áp trên địa bàn các thôn lân cận.

Điểm lắp đặt công tơ tại cột trên đường dây 0.4 kV sau các TBA, những đường dây điện sau công tơ kéo về các hộ sử dụng điện bằng loại cột tre, gỗ.... không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về điện nông thôn, dây dẫn sau công tơ do người dân đầu tư từ những ngày đầu mới có điện lưới tiết diện dây dẫn nhỏ, đã sử dụng lâu ngày cũ nát, chất lượng dây dẫn không đảm bảo.

Điện lực Bắc Quang đã kiểm tra điện áp tại điểm lắp đặt công tơ đo đếm (ranh giới giới quản lý giữa khách hàng và ngành điện) đạt 228 vol, đảm bảo chất lượng điện năng theo Thông tư số: 39/2015/TT-BCT của Bộ Công thương. Nguyên nhân điện áp thấp tại nhà khách hàng là do dây dẫn sau công tơ do người dân đầu tư từ những ngày đầu mới có điện lưới tiết diện dây dẫn nhỏ, đã sử dụng lâu ngày cũ nát, chất lượng dây dẫn không đảm bảo. Để nâng cao điện áp tại hộ gia đình, đề nghị các hộ thay dây dẫn nhỏ bằng dây dẫn có tiết diện lớn hơn (có tiết diện từ 16-35mm²).

b) Giải pháp:

- Để đáp ứng nhu cầu được sử dụng điện an toàn, đảm bảo chất lượng điện năng của nhân dân, như những ý kiến, kiến nghị của cử tri các thôn trên địa bàn xã Vô Điểm là hoàn toàn có cơ sở và chính đáng, nhưng việc đầu tư xây dựng đường dây 0,4kV cho khu vực này cần nguồn vốn rất lớn nên ngành điện chưa thể đáp ứng ngay được. Giao Công ty Điện lực Hà Giang báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Bắc sớm đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện trong những năm tiếp theo.

- Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo phòng, ban chức năng của huyện, Điện lực huyện thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn nhân dân sửa chữa, thay thế những cột điện, đoạn đường dây (do dân tự đầu tư) không đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tai nạn về điện.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành sửa chữa đường điện sinh hoạt cấp cho khu tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sông Miện 5 hiện nay

xuống cấp không đảm bảo an toàn, nhân dân có kiến nghị nhưng Công ty yêu cầu phải đóng góp tiền và nhân dân không đồng thuận. Xây dựng kè chống sạt lở 2 bên bờ tại khu vực hạ nguồn (dưới đập) khoảng 900m m vì khi thủy điện xả nước gây sạt lở vào đất canh tác và đường đi của nhân dân (cử tri xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

3.1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tiến hành sửa chữa đường điện sinh hoạt cấp cho khu tái định cư thuộc Dự án Thủy điện Sông Miện 5 hiện nay xuống cấp không đảm bảo an toàn, nhân dân có kiến nghị nhưng Công ty yêu cầu phải đóng góp tiền và nhân dân không đồng thuận.

Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5 đồng ý sửa chữa, nâng cấp đường dây đoạn qua Sông Miện theo phương án dựng 2 cột điện li tâm tại vị trí 2 bên bờ sông, thay dây dẫn loại AV95 đoạn vượt Sông Miện phía hạ lưu nhà máy Sông Miện 5, vật tư do Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5 cung cấp; các hộ gia đình khu tái định cư phối hợp trong quá trình công nhân thực hiện việc hạ, vận chuyển, lắp đặt 02 cột ly tâm và sửa chữa, kéo dây. Thời gian thực hiện xong trước 31/12/2019 và yêu cầu Công ty cổ Phần thủy điện Sông Miện 5 báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 02/01/2020.

3.2. Xây dựng kè chống sạt lở 2 bên bờ tại khu vực hạ nguồn (dưới đập) khoảng 900m m vì khi thủy điện xả nước gây sạt lở vào đất canh tác và đường đi của nhân dân.

Qua kiểm tra vị trí sạt lở tại khu vực hạ nguồn (dưới đập) khoảng 900m phía hạ lưu nhà máy thủy điện Sông Miện 5 (thuộc khu vực lòng hồ thủy điện Sông Miện 5A), đây là vị trí sạt lở đường giao thông vào thôn Khâu Mèng xã Thuận Hòa từ năm 2017 đã được Công ty cổ phần thủy điện Sông Miện 5 xử lý ngay bằng kè rọ thép, xếp đá hộc đến nay vẫn đảm bảo an toàn, ổn định và không phát hiện thêm điểm sạt lở mới.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan đầu tư xây dựng phát sóng điện thoại di động tại một số thôn chưa có sóng điện thoại di động để nhân dân thuận tiện thông tin liên lạc (cử tri xã Tả Lùng, huyện Đông Văn).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Đến hết tháng 9/2019, tại xã Tả Lùng đã có 03 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động (viết tắt là trạm BTS) trong đó các doanh nghiệp viễn thông Viettel, Vinaphone đã tiến hành xây dựng thêm 02 vị trí trạm BTS, lắp thiết bị 2G, 3G, 4G tại xã và đã cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet tốc độ cao tại một số thôn thuộc xã.

Do xã Tả Lùng có địa hình rộng, nhiều đồi núi cao, dân cư sống không tập trung và thường sống tại những địa hình thấp, đồi núi che khuất. Vì vậy tại xã

Tả Lùng vẫn còn thôn có dịch vụ điện thoại, Internet nhưng chất lượng dịch vụ chưa cao. Viettel Hà Giang đã lập kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm 01 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động tại xã Tả Lùng, huyện Đồng Văn và 02 vị trí trạm tại xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc trong 02 tháng cuối năm 2019, đầu năm 2020. Viễn thông Hà Giang đã lập kế hoạch xây dựng thêm 01 vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động tại thôn Há Chùa Là, dự kiến xây dựng trong năm 2020. Khi xây dựng, lắp đặt thiết bị và phát sóng các trạm BTS nói trên sẽ tăng diện tích phủ sóng, cung cấp dịch vụ điện thoại, Internet cho xã Tả Lùng và xã Sùng Trà, huyện Đồng Văn.

Với đặc điểm địa hình, địa mạo và tập quán sinh sống của nhân dân nên hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang còn nhiều thôn chưa có hoặc có dịch vụ điện thoại, Internet nhưng chất lượng dịch vụ chưa cao, chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông, Internet. Do đó, kiến nghị HĐND tỉnh khi tiếp xúc cử tri đề nghị nêu rõ địa điểm, thôn, bản mà cử tri kiến nghị cần giải quyết có liên quan đến nội dung thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông để xác định đúng mục đích và có phương án giải quyết kiến nghị của cử tri.

5. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm thi công cầu treo Vô Điểm-Quang Minh; đồng thời cấp kinh phí hỗ trợ để bảo dưỡng tuyến đường 279 từ cầu treo vào đến trung tâm xã; vì hiện nay cầu treo đã Vô Điểm đã xuống cấp nghiêm trọng: có những sợi dây cáp treo cầu đã bị đứt, nhiều mảnh ván ghép mặt cầu mục nát, chắp vá không đảm bảo cho người dân khi di chuyển trên cầu, đồng thời cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

5.1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm thi công cầu treo Vô Điểm-Quang Minh.

Công trình Cầu treo Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang (thay thế Cầu treo cũ). Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang (chủ đầu tư) đã ký hợp đồng xây lắp với Liên danh công ty TNHH 1 thành viên tư vấn Nam Bình và Công ty TNHH 1 thành viên Trang Linh tại Hợp đồng số 24/2019/HĐ-TCXD ngày 21/5/2019. Liên danh nhà thầu đã triển khai thi công; tuy nhiên do thời gian vào mùa mưa đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, hiện nay đã thi công xong mố cầu phía Quang Minh. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào Quý I/ 2020.

5.2. Đề nghị UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ để bảo dưỡng tuyến đường 279 từ cầu treo vào đến trung tâm xã

Tuyến đường này nằm trong gói thầu bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường Quang Minh - Vô Điểm - Bằng Hành theo chương trình dự án Lramp năm 2019. Hiện nay, nhà thầu bảo dưỡng (Hợp tác xã Hà Giang) đang tiến hành

bảo dưỡng ưu tiên xử lý các vị trí sung yếu, nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nạo vét khơi thông rãnh dọc, lấp ổ gà lớn, phát quang cây cỏ 2 bên lề đường, tính đến ngày 30/10/2019 đã thực hiện xong trên địa phận xã Quang Minh và đang tiếp tục triển khai trên địa phận xã Vô Điểm, Bằng Hành.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp để triển khai vay vốn trồng rừng kinh tế theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ vì hiện nay trên địa bàn huyện Quang Bình chưa triển khai được do tình chưa bố trí được kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng; Ngân hàng nhà nước tỉnh chưa đăng ký kế hoạch vốn với Ngân hàng Trung ương và kinh phí hỗ trợ lãi suất vốn vay (*cử tri xã Nà Khương, huyện Quang Bình*).

*** Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang đã triển khai, quán triệt đến chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT (NHNo& PTNT) và chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên địa bàn Nghị định số 75/2015/NĐ-CP và Thông tư số 27/2015/TT-NHNN, ngày 15/12/2015 hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP. Đồng thời, đã ban hành văn bản số 1139/HAG-TH, ngày 02/11/2016, hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP; Văn bản số 162/HAG-TH, ngày 15/02/2017 chỉ đạo triển khai công văn số 380/UBND-NNTNMT, ngày 10/02/2017 của UBND tỉnh và đẩy mạnh triển khai chính sách tín dụng theo Nghị định 75/2015.

Kết quả đến 31/10/2019 tổng dư nợ cho vay theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn toàn tỉnh đạt: 49.845 triệu đồng, với 1.138 khách hàng (Kết quả trên, được Ngân hàng cấp trên đánh giá Hà Giang là một trong các tỉnh tỉnh cho vay lớn nhất toàn quốc theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP). Trong đó, tập trung vào mục đích cho vay chăn nuôi trâu, bò dưới tán rừng...

- Đối với nguồn vốn vay vốn trồng rừng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang đã đăng ký vốn với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời tại văn bản số 314/NHNN-TD ngày 14/01/2019 sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xử lý theo quy định.

Đồng thời, ngày 05/7/2019, UBND tỉnh đã hành văn bản số 2080/UBND-KTTH về việc xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách xã hội năm 2020-2022; Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3030/UBND-KTTH về việc xây dựng kế hoạch tín dụng chính sách xã hội năm 2021-2025 (trong đó, có nội dung kế hoạch cho vay phát triển rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn toàn tỉnh) đã đăng ký gửi chung về Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất bổ sung kế hoạch vốn cho địa phương.

Mặt khác, đến thời điểm huyện tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quang Bình cũng chưa nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn Chương trình cho vay trồng rừng sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn toàn huyện.

- Đối với, cho vay phát triển rừng theo Nghị định số 75/2015/NQ-CP qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Hiện nay, huyện Quang Bình đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/6/2019 của UBND huyện về trồng rừng kinh tế bằng giống tốt gắn với triển khai vay vốn theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2019 - 2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quang Bình chưa nhận được quyết định của UBND huyện phê duyệt danh sách các hộ đủ tiêu chuẩn trồng rừng theo chính sách vay vốn và hồ sơ vay vốn của các hộ thuộc đối tượng của Nghị định số 75/2015/QĐ-CP, nên chưa có cơ sở để hướng dẫn các hộ xây dựng phương án và các thủ tục liên quan đến hồ sơ vay vốn, tổ chức thẩm định và giải ngân vốn vay.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu diện tích và chỉ tiêu vốn hỗ trợ thực hiện trồng rừng trong năm 2019 và năm tiếp theo cho huyện Quang Bình vì hiện nay thực hiện trồng rừng năm 2019 theo kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh thì chỉ tiêu diện tích và vốn của huyện Quang Bình được giao là 275 ha; tuy nhiên nhu cầu được hỗ trợ trồng rừng bằng giống tốt của nhân dân rất lớn (909 ha) dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện và không đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ (cử tri xã Nà Khương, huyện Quang Bình).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Năm 2019, UBND huyện Quang Bình được tỉnh giao kế hoạch thực hiện trồng rừng mới tập trung (trồng rừng giống tốt cây Keo theo Nghị quyết của HĐND tỉnh) là 275,4 ha, với kinh phí thực hiện là 1.376,9 triệu đồng. Tại Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 về việc giao kế hoạch vốn chương trình, bảo vệ phát triển rừng năm 2019 (Công văn đính chính số 933/UBND-KTTH ngày 03/4/2019) và Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh, đột phá về trồng rừng kinh tế theo chính sách của HĐND tỉnh năm 2019, huyện Quang Bình được giao nhiệm vụ thực hiện 275 ha, kinh phí thực hiện 1.375 triệu đồng. Như vậy, năm 2019 huyện Quang Bình được giao kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện trồng rừng tập trung theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là phù hợp với khối lượng và kinh phí thực hiện.

Hiện nay, nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách địa phương rất khó khăn, không còn nguồn để bố trí bổ sung theo ý kiến cử tri xã Nà Khương, huyện Quang Bình nêu trên. Do vậy, đề nghị UBND huyện Quang Bình căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ được giao ưu tiên, rà soát thực hiện đảm bảo đúng diện tích và kinh phí giao năm 2019.

Đối với phần diện tích tăng thêm, UBND huyện giao phòng chuyên môn rà soát, tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và PTNT đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2020. Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu với UBND tỉnh xem xét giao chỉ tiêu khối lượng thực hiện cho UBND huyện để thực hiện trồng rừng kinh tế bằng giống tốt theo chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Đức Sơn thực hiện tốt quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương, vì hiện nay công ty đang xả bùn thải quặng trực tiếp xuống suối trôi ra lòng hồ thủy điện Sông Miện (chưa qua xử lý). Xây dựng hệ thống nước sạch cho thôn Lũng Pù, vì hệ thống nước sạch của thôn bị ô nhiễm do Công ty Đức Sơn khai thác khoáng sản (cử tri xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngày 05/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Vị Xuyên, UBND xã Thuận Hòa, trưởng thôn Lũng Rây và thôn Lũng Pù đã tiến hành kiểm tra thực tế khu vực khai thác, tuyển quặng và làm việc với Công ty TNHH Đức Sơn. Kết quả kiểm tra thực tế, trao đổi, thảo luận và ý kiến của các bên cho thấy:

- Mỏ quặng sắt Lũng Rây, xã Thuận Hòa đã được UBND tỉnh Hà Giang cấp phép cho Công ty TNHH Đức Sơn tại Quyết định số: 2353/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 và Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 31/7/2007. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đề xuất giải quyết cấp lại Giấy phép khai thác đối với mỏ sắt Lũng Rây, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, Công ty TNHH Đức Sơn đã tiến hành thăm dò, nâng cấp trữ lượng mỏ và được phê duyệt tại Quyết định số 954/QĐ-HĐTLKS ngày 07/10/2014, được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1837/GP-BTNMT ngày 18/7/2019;

- Dự án đầu tư khai thác và chế biến mỏ sắt Lũng Rây, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/10/2015;

- Theo báo cáo của Công ty, từ ngày 05 tháng 12 năm 2006 đến ngày 07 tháng 10 năm 2014, dự án sản xuất theo Giấy phép tại Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 và Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2007; từ ngày 07 tháng 10 năm 2014 đến nay: làm thủ tục cấp phép lại, tổ chức bán quặng tồn, bảo dưỡng máy móc theo định kỳ, sửa chữa mặt bằng công nghiệp, đường sạt lở, củng cố bờ moong và tiến hành vận hành thử nghiệm. Trong quá trình thực hiện chưa khắc phục kịp thời khi thời tiết xấu (mưa, gió) dẫn đến sạt lở, làm ảnh hưởng đến nước khe suối giáp mặt bằng sản xuất công nghiệp. Đối với việc vận hành thử nghiệm (tuyển quặng) đã thực hiện thu gom và xử lý nước thải bằng hệ thống ao lắng bùn thải và tuần hoàn nước thải.

- Kiểm tra thực địa ngày 05/11/2019 tại thôn Lũng Pù, xã Thuận Hòa, Công ty TNHH Đức Sơn không xả bùn thải quặng trực tiếp xuống suối trôi ra lòng hồ thủy điện Sông Miện (*chưa qua xử lý*) trong quá trình hoạt động tại điểm mỏ sắt Lũng Rây, xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên như kiến nghị của cử tri; tuy nhiên, Công ty TNHH Đức Sơn đã đổ đất đá thải và bùn thải quặng đuôi tại vị trí mặt bằng sân công nghiệp ra sát bờ suối dẫn đến khi có mưa đất đá thải và bùn thải quặng đuôi chảy ra suối và xuống lòng hồ thủy điện Sông Miện, ảnh hưởng đến môi trường và sản xuất của nhân dân (*phía hạ lưu suối*).

- Việc Công ty TNHH Đức Sơn đổ đất đá thải và bùn thải quặng đuôi tại mặt bằng sân công nghiệp ra sát bờ suối (*theo báo cáo của công ty là để cải tạo mặt bằng sân công nghiệp*) là không đúng theo thiết kế cơ sở và chưa tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt.

- Hiện tại, thôn Lũng Pù và thôn Lũng Rây chưa có công trình cấp nước sạch, nhân dân vẫn sử dụng nước lã lấy trực tiếp từ khu vực khe nước; UBND xã Thuận Hòa đã có đề xuất với UBND huyện, Ban quản lý dự án huyện Vị Xuyên đã tiến hành khảo sát để lập dự án.

Để giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn công tác của tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã yêu cầu và đề nghị.

a) Yêu cầu Công ty TNHH Đức Sơn.

- Dừng ngay việc đổ đất đá thải và bùn thải quặng đuôi tại mặt bằng sân công nghiệp (*khu vực giáp khe suối và giáp tuyến đường Ngọc Đường -Tráng Kim*); thực hiện cắt tầng, lu lèn taluy âm, tiến hành trồng cỏ (*cỏ Voi hoặc cỏ VA06*) để tránh sạt lở; thời gian hoàn thành trước ngày 25/02/2020;

- Hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép để đưa mỏ vào hoạt động theo đúng quy định. Thực hiện việc cắm mốc vị trí ranh giới mỏ, cung cấp hồ sơ khai thác mỏ cho UBND huyện Vị Xuyên và UBND xã Thuận Hòa để giám sát quá trình thực hiện. Thực hiện tốt công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo và công tác phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên và UBND xã Thuận Hòa trong quá trình triển khai thực hiện dự án;

- Tiến hành làm việc cụ thể với UBND xã Thuận Hòa để thống nhất phương án và có văn bản gửi ngành điện về việc cấp điện cho các hộ dân thôn Lũng Pù và thôn Lũng Rây.

- Thống nhất với 02 Công ty đang thực hiện làm tuyến đường trên địa bàn xã Thuận Hòa để thực hiện việc sửa chữa đường theo như đề nghị của UBND xã Thuận Hòa.

b) Đề nghị UBND huyện Vị Xuyên

- Giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường của

Công ty TNHH Đức Sơn; xem xét việc đầu tư xây dựng hệ thống nước sạch, hệ thống điện cho thôn Lũng Pù, thôn Lũng Rầy theo nội dung đề xuất của UBND xã Thuận Hòa *(Có biên bản làm việc kèm theo)*.

- Chi đạo UBND xã Thuận Hòa:

+ Thông báo đến người dân về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị tại buổi làm việc.

+ Giám sát việc thực hiện khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Đức Sơn theo quy định của pháp luật và Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Kịp thời xử lý những nội dung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

+ Có đề xuất danh mục đầu tư hệ thống nước sạch, hệ thống điện cho thôn Lũng Pù, thôn Lũng Rầy gửi UBND huyện Vị Xuyên để được đầu tư trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

+ Phối hợp với Công ty TNHH Đức Sơn để thống nhất phương án và có văn bản gửi ngành điện về việc cấp điện cho các hộ dân thôn Lũng Pù và thôn Lũng Rầy.

4. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty thủy điện Nậm Mu (nhà máy thủy điện Nậm Ngần) mở rộng cầu qua nương nước của nhà máy thủy điện Nậm Ngần đi thôn Nậm Quảng đảm bảo các phương tiện ô tô đi được vì hiện nay mặt cầu quá nhỏ (1,2m) chỉ đi được xe máy, kiến nghị này đã được xã, huyện kiến nghị nhiều lần xong công ty không thực hiện *(cử tri xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên)*.

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Công trình cầu qua nương nước của nhà máy thủy điện Nậm Ngần nằm trên tuyến đường trục chính vào thôn Nậm Quảng, xã Quảng Ngần với tổng chiều dài 12 m (cả móng), chiều rộng 1,5m (cả lan can), kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép, được xây dựng từ năm 2008. Thời điểm xây dựng cầu chỉ tính đến việc sử dụng xe máy đi qua, đến nay công trình không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế của địa phương.

UBND huyện Vị Xuyên đã mời Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, UBND xã Quảng Ngần và thôn Nậm Quảng tiến hành khảo sát thực địa và họp bàn thống nhất nội dung mở rộng mặt cầu để đảm bảo ô tô đi lại. Tại cuộc họp Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu đã nhất trí hỗ trợ toàn bộ kinh phí nâng cấp, mở rộng mặt cầu. Ngay sau khi hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ dự toán và nhận được kinh phí hỗ trợ từ Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu, UBND huyện Vị Xuyên sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thi công công trình để đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân vào năm 2020.

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo cấp có thẩm quyền trả lời cho nhân dân biết việc cấp đổi lại giấy chứng nhận QSDĐ đã được đo đạc từ năm 2013 có còn cấp cho nhân dân nữa không, nếu không cấp thì trả lời rõ bằng văn bản cho nhân dân biết để không phải chờ đợi và kiến nghị nhiều lần; vì hiện nay việc cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ (đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp) của các cơ quan chức năng tiến độ thực hiện rất chậm, gây bức xúc cho nhân dân vì không có giấy tờ thế chấp vay vốn ngân hàng khi có nhu cầu (*cử tri xã Minh Tân, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

a) Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho (bao gồm cấp mới, cấp đổi, cấp lại) là việc làm thường xuyên, liên tục của UBND các huyện/thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai) theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo quy định có 2 loại hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cấp đơn lẻ (do người dân tự đề nghị với cơ quan có thẩm quyền) và cấp đồng loạt (do Nhà nước phê duyệt dự án, đồng thời chỉ đạo các cấp chính quyền triển khai thực hiện để cấp đồng loạt cho người dân).

b) Đối với các xã Minh Tân, Thuận Hòa, Thượng Sơn, Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên. Năm 2012, UBND tỉnh Hà Giang ban hành quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở Dữ liệu quản lý đất đai huyện Vị Xuyên (cấp đồng loạt). Theo đó chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện trên toàn huyện Vị Xuyên công tác cấp GCNQSD đất (trong đó có 4 xã Quảng Ngần, Minh Tân, Thuận Hòa, Thượng Sơn như đã nêu ở trên).

c) Kết quả thực hiện như sau:

- *Xã Quảng Ngần: đã cấp GCNQSD đất cho 397/397 hộ; tổng số 2.021 GCN đã cấp, trong đó cấp mới GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được 1.783 giấy; cấp đổi GCN quyền sử dụng đất được 238 giấy.*

- *Xã Minh Tân: đã cấp GCN QSD đất cho 1.226/1.226 hộ; tổng số 3.544 GCN đã cấp, trong đó cấp mới GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 3.152 giấy; cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, cho hộ gia đình, cá nhân được 392 giấy.*

- *Xã Thuận Hòa: đã cấp GCNQSD đất cho 1.215/1,215 hộ; tổng số 4.580 GCN đã cấp, trong đó cấp mới GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 3.770 giấy; cấp đổi GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 810 giấy.*

- *Xã Thượng Sơn: đã cấp GCN QSD đất cho 1.095/1095 hộ; tổng số 4.856 GCN đã cấp, trong đó cấp mới GCN quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được 4.001 giấy; cấp đổi GCN quyền sử dụng đất, cho hộ gia đình, cá nhân được 855 giấy).*

* Như vậy tổng số hộ cần cấp giấy chứng nhận và đã làm thủ tục cấp của 4 xã là 3.933 hộ; tổng số giấy chứng nhận đã cấp là 15.001 giấy chứng nhận.

d) Kết quả trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân và những tồn tại có liên quan:

- Xã Minh Tân đã phát được 1.886/3.544 giấy chứng nhận QSD đất, còn tồn 1.658 GCN chưa phát do vướng mắc nghĩa vụ tài chính và người sử dụng đất chưa đến lấy.

- Xã Quảng Ngân đã phát 1.783/2.077 giấy chứng nhận, còn tồn 294 GCN do người sử dụng đất chưa đến lấy.

- Xã Thuận Hòa đã phát 1.276/4.157 GCN còn tồn 2.881 GCN chưa phát do vướng mắc nghĩa vụ tài chính và người sử dụng đất chưa đến lấy.

- Xã Thượng Sơn đã phát 687/1.554 GCN còn tồn 867 GCN chưa phát do vướng mắc nghĩa vụ tài chính và người sử dụng đất chưa đến lấy.

- Một số hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận tuy nhiên, giấy chứng nhận gốc hiện đang thế chấp tại các ngân hàng thương mại.

Hiện nay xã Thượng Sơn còn 3.302 phối GCN quyền sử dụng đất đã in nhưng chưa được UBND huyện Vị Xuyên ký để trao cho người sử dụng đất.

e) Để giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri đúng theo quy định của pháp luật. Ngày 30 tháng 10 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1506/STNMT-ĐĐQH đề nghị UBND huyện Vị Xuyên đẩy nhanh tiến độ ký giấy chứng nhận để trao cho người sử dụng đất; đồng thời đã chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với UBND các xã tiếp tục lập kế hoạch để trao GCN quyền sử dụng đất đã ký hoàn thành trong năm 2019.

Tiếp tục giải quyết triệt để những vướng mắc trong việc ký giấy chứng nhận và phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như vướng mắc về nghĩa vụ tài chính; UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên, Cục thuế tỉnh Hà Giang và các chi nhánh ngân hàng đang có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân thế chấp để người tạo điều kiện cho người dân được nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

6. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí và quy hoạch dân cư để di chuyển các hộ thường xuyên bị sét đánh đến nơi khác an toàn hơn; hỗ trợ thuốc nổ cho xã để mở đường liên thôn trong xã (cử tri xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc).

*Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:

6.1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí và quy hoạch dân cư để di chuyển các hộ thường xuyên bị sét đánh đến nơi khác an toàn hơn

Theo thống kê, trong những năm qua trên địa bàn xã Lũng Pù có 4 thôn, có 276 hộ (thôn Chí Di Phìn 91 hộ; Quán Xí 114 hộ; Sảng Chải A 8 hộ; Làng Tinh Đào A 63 hộ) hay xảy ra hiện tượng sét đánh vào những hôm mưa giông, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân ; cụ thể năm 2019 có 2 người bị thiệt hại về tính mạng, do sét đánh. Trước thực trạng trên, để khắc phục đảm bảo an toàn cho người dân, UBND huyện Mèo Vạc đã xây dựng và ban hành Phương án số 13/PA-UBND ngày 04/11/2019 về việc lắp thí điểm cột thu lôi phòng, chống sét cho các hộ gia đình. Tổng số lắp đặt 10 cột thu lôi; hình thức đầu tư là nhà nước và nhân dân cùng làm (nhà nước đầu tư 90%, nhân dân đóng góp 10% giá trị công trình); khái toán kinh phí 368,5 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, khảo sát vùng thường xuyên bị sét đánh trên địa bàn toàn tỉnh và đã có chỉ đạo tại văn bản số 2719/UBND-KTTH ngày 28/8/2019 v/v đề phòng, ứng phó dông sét; đồng thời Sở Y tế cũng đã ban hành tại văn bản số 1460/SYT-NVY ngày 24/9/2019 v/v hướng dẫn, tuyên truyền sơ cứu nạn nhân bị sét đánh. Về lâu dài, UBND tỉnh đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Vật lý địa cầu – Viện hàn lâm Khoa học Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Đề tài hoặc dự án khoa học công nghệ để thực hiện việc đánh giá thực trạng về sét đánh trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp ở những khu vực cần thiết, thường xuyên bị sét đánh.

6.2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thuốc nổ cho xã để mở đường liên thôn trong xã.

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Mèo Vạc tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế kết quả: cứ tri đề nghị hỗ trợ kinh phí để mở rộng tuyến đường từ trung tâm thôn Làng Tinh Đào B vào điểm dân cư gồm 13 hộ, cách trung tâm thôn khoảng 2,3 km, hiện trạng là đường mòn (đất, đá) rộng khoảng 0,6 - 0,8 m, nhu cầu mở rộng thành đường 2m đảm bảo cho người dân và xe máy đi lại thuận tiện.

Theo quy định, các tuyến đường liên thôn, liên xã hiện nay được giao cho cấp huyện quản lý. Do đó, UBND huyện Mèo Vạc có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông được tỉnh giao hằng năm để duy tu, bảo dưỡng khắc phục sửa chữa đảm bảo giao thông đi lại được thuận lợi; đồng thời lồng ghép nguồn vốn trung hạn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 – 2020 tỉnh đã phân bổ cho huyện để triển khai thực hiện.

7. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương xác định rõ đơn vị hành chính giữa xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang và xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình; vì hiện nay địa giới hành chính giữa 2 xã chưa rõ ràng, gây khó khăn cho việc quản lý hành chính của cấp chính quyền cơ sở (cứ tri xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 05/11/2019, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân

dân 02 huyện Bắc Quang và Quang Bình tiến hành xác minh thực địa về địa giới hành chính giữa hai xã. Qua đó, đã rà soát hồ sơ, bản đồ 364 và hồ sơ, bản đồ 513 giữa xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang với xã Vĩ Thượng, huyện Quang Bình. Kết quả, đường địa giới hành chính được thể hiện trong hồ sơ, bản đồ của xã Đồng Yên trùng khớp với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính xã Vĩ Thượng. Tại thực địa, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện cùng với đại diện chính quyền hai xã, Ban quản lý các thôn có liên quan căn cứ vào hồ sơ, bản đồ để xác định ranh giới thực tế giữa hai xã trên thực địa. Sau khi quan sát trực quan, đại diện chính quyền xã Đồng Yên, xã Vĩ Thượng và Ban quản lý các thôn có liên quan đều đã xác định rõ và nắm được ranh giới hành chính của địa phương mình trên thực địa làm cơ sở để thực hiện quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn (có lập biên bản và sơ đồ cụ thể).

Kiến nghị của cử tri liên quan đến đường địa giới hành chính đã được cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền địa phương giải quyết xong. Trong quá trình giải quyết kiến nghị cử tri nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Đồng Yên có đề nghị xem xét, giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mặt nước lòng hồ Khuổi Mỹ (nằm giáp ranh đường địa giới hành chính giữa hai xã Đồng Yên - Vĩ Thượng) cho Ủy ban nhân dân xã Đồng Yên để quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu theo quy định.

8. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp với Tổng Công ty Cao su Việt Nam xem xét nếu điều kiện thổ nhưỡng của xã không phù hợp với điều kiện canh tác cây Cao su, không đem lại hiệu quả kinh tế cao thì trả lại quỹ đất đã quy hoạch cho nhân dân để canh tác, trồng các loại cây khác. Vì xã Vô Điểm được lựa chọn trồng thí điểm từ năm 2008 đến nay hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng trên địa bàn xã quá thấp, không đáp ứng được nguồn vốn nhân dân đã đầu tư và nhu cầu thiết yếu của cuộc sống (cử tri xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Chương trình phát triển cây Cao su trên địa bàn tỉnh là do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đầu tư bằng nguồn vốn của Tập đoàn; đối với diện tích đất đã trồng Cao su tại xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang nói riêng (diện tích là 214,62 ha) và trên địa bàn các xã vùng cao su của tỉnh nói chung (diện tích là 1.514,39 ha), hiện nay Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang đang thực hiện quản lý và chăm sóc. Đối với diện tích đất đã khai hoang nhưng chưa trồng Cao su và diện tích chưa khai hoang (nhân dân đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh) đã được bàn giao lại cho người dân phát triển kinh tế (đã hỗ trợ mua giống cây lâm nghiệp là 1,8 triệu đồng/ha).

Hiện nay một số diện tích Cao su đã trồng lại từ năm 2011 (do bị chết rết) đến tháng 5/2019 Công ty Cao su mới bắt đầu đưa vào khai thác. Mặc dù hiệu quả cây Cao su chưa rõ rệt, tuy nhiên quá trình thực hiện dự án đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 500 lao động chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, khi góp đất trồng Cao su không phải đầu tư vốn, người dân được hưởng 10% sản

phẩm khi thu hoạch, được trả công lao động khi tham gia trồng và chăm sóc; vùng cao su được đầu tư phát triển hạ tầng sản xuất, phúc lợi xã hội như đường giao thông, cầu cống, nhà đội sản xuất hình thành các khu dân cư tập trung có đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cao; người dân được tham gia làm công nhân khi đủ các điều kiện, được hưởng lương (bình quân đạt 3.300.000 đồng/người/tháng), các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,... Bên cạnh đó, vùng trồng Cao su hầu hết đều là diện tích đất trống, đồi núi trọc và cây bụi, giá trị thu nhập hầu như không có – chủ yếu người dân để chăn thả và hoang hóa; do đó người dân chỉ góp một phần đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp khác vẫn được gia đình sản xuất bình thường, nên không ảnh hưởng đến đời sống người góp đất.

Để tháo gỡ những vướng mắc đối với chương trình phát triển cây Cao su; UBND tỉnh đã chủ động phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Hội nghị vào tháng 10/2019 và Ban Kinh tế Trung ương – Bộ Nông nghiệp và PTNT – Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển cao su hiệu quả, bền vững đến năm 2030 tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2019. Trên cơ sở đó đã thống nhất quan điểm: (1) Tiếp tục tập trung chăm sóc, bảo vệ, khai thác diện tích cây Cao su đã trồng theo đúng quy trình kỹ thuật của Tập đoàn và có sự giám sát, tham gia của người dân có đất trồng Cao su; (2) Đối với diện tích đã trồng nhưng không đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật (không đảm bảo mật độ, cây sinh trưởng không đáp ứng được) của Tập đoàn, tổ chức cho thanh lý vườn cây để trả lại đất cho người dân và xử lý hậu quả, đảm bảo không để xảy ra mất ổn định; (3) Đối với diện tích cây Cao su đủ điều kiện và đã khai thác trích mù, Tập đoàn có thông tin cụ thể với huyện, xã đề tổ chức cho người dân giám sát việc thực hiện, đặc biệt là thông tin về năng suất, sản lượng. Trên cơ sở dự báo năng suất, sản lượng hàng năm và cơ chế phân chia lợi nhuận, thực hiện việc ứng trước kinh phí cho người dân. Sau khi quyết toán kinh phí thì tổ chức công khai năng suất, sản lượng, giá bán và phân chia lợi nhuận của từng hộ gia đình tại trụ sở Công ty, trụ sở các xã, trụ sở thôn để cùng nắm bắt.

9. Đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện xây dựng phương án quy hoạch bãi rác trên địa bàn xã Hùng An, vì hiện nay trên địa bàn xã chưa quy hoạch khu vực xây dựng bãi rác, dẫn đến rác thải không được xử lý đúng quy trình, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân đặc biệt là khu vực chợ số 9 gần trường Tiểu học (cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Theo quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã Hùng An có quy hoạch 01 bãi rác. Hiện nay, tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, Công ty TNHH Môi trường xanh Hà Giang đang đề xuất thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng, rác thải công nghiệp (rác thải nguy hại; rác thải không nguy hại) diện tích đất dự kiến sử dụng 5ha; sản phẩm đầu ra: Hạt nhựa tái sinh, phân vi sinh, dầu FO, gạch block sẽ được cung cấp trên thị trường địa phương và các vùng lân cận.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải, là dự án có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường, do vậy, công tác thẩm định dự án cần phải chặt chẽ, đảm bảo các quy định về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay dự án đang thực hiện ở bước thẩm định và đang yêu cầu nhà đầu tư chỉnh sửa, giải trình làm rõ về diện tích sử dụng đất, công nghệ và môi trường. Đến nay nhà đầu tư chưa nộp lại hồ sơ.

Để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động, trong thời gian tới UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, UBND huyện Bắc Quang và các đơn vị có liên quan làm việc với cụ thể với nhà đầu tư để nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong bước chuẩn bị dự án, phối hợp với nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ để dự án đủ điều kiện phê duyệt theo quy định.

10. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ và trả lời cho cử tri biết việc quy hoạch bãi rác thải tại thôn Bàn Chang, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên sau một thời gian tạm ngừng đến nay đang tiếp tục thi công, vậy có ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân không? nếu có phương án xử lý như thế nào để nhân dân yên tâm (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Dự án Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tỉnh Hà Giang, được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 208/HĐND-VP ngày 20/10/2017 và được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 30/10/2017,

Địa điểm xây dựng dự án: Tại Thôn Bàn Chang, xã Kim Thạch, huyện Vị Xuyên, dự án do UBND huyện Vị Xuyên làm chủ đầu tư; hiện đã thực hiện san ủi mặt bằng với diện tích là 13,5 ha; diện tích mặt bằng của khu vực sau khi san ủi là khoảng 06 ha;

Riêng về phần công nghệ xử lý rác thải. Để có đầy đủ cơ sở xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo được sự đồng thuận của người dân. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Giang, UBND huyện Vị Xuyên tiến hành đi khảo sát thực địa một số nhà máy xử lý rác thải tại một số địa phương đã đầu tư Nhà máy xử lý rác thải, trên cơ sở đó sẽ đề xuất mời gọi các Nhà đầu tư đáp được các điều kiện theo quy chuẩn về môi trường (xử lý triệt để được nước rỉ rác, không để thấm thấu xuống dòng suối) và phối hợp cùng với UBND huyện Vị Xuyên, UBND thành phố Hà Giang tổ chức họp nhân dân nhân dân 03 thôn của xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang trình chiếu, giới thiệu về công nghệ và quy trình xử lý rác thải nhằm tạo được sự đồng thuận của nhân dân trước khi đầu tư xây dựng Nhà máy. Do vậy dự án chỉ đi vào hoạt động khi đáp ứng được các điều kiện về môi trường theo quy định của nhà nước.

VI. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Đề nghị UBND tỉnh xem xét tuyển dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt là dân tộc Dao về làm cán bộ xã Linh Hồ; vì hiện nay cán bộ xã Linh Hồ không có dân tộc Dao, trong khi đó thôn Lùng Quang có 90 hộ dân chủ yếu là dân tộc Dao (*cử tri xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Xã Linh Hồ là đơn vị hành chính cấp xã loại I, theo quy định được bố trí 25 cán bộ, công chức xã¹. Đến hết tháng 10 năm 2019, số cán bộ, công chức của xã đang thực hiện là 24 người, trong đó: Về cơ cấu dân tộc có 17/24 người là dân tộc thiểu số (chiếm 70,8% đội ngũ cán bộ, công chức của xã), tuy nhiên không có cán bộ, công chức là người dân tộc Dao; về chức danh có 01 người đảm nhiệm 02 vị trí (là Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân), do vậy các chức danh cán bộ, công chức xã Linh Hồ đã bố trí đủ theo quy định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và thuận lợi hơn nữa trong quá trình hoạt động của chính quyền xã Linh Hồ, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn UBND huyện Vị Xuyên chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát, nghiên cứu đề tham mưu cho Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, trong thời gian tới có phương án ưu tiên bố trí sắp xếp, luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc Dao từ xã khác đến hoặc tuyển dụng công chức là người dân tộc Dao đủ điều kiện theo quy định, khi có chức danh công chức xã khuyết.

2. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí hằng năm để hỗ trợ cho hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử ở cấp xã trong toàn tỉnh (*cử tri xã Đông Minh, huyện Yên Minh*).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Tại khoản 1, Điều 35, Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 11/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSDP năm 2017 (áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020) quy định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng và tổ chức chính trị-xã hội cấp xã có nêu rõ định mức bao gồm: "*Quỹ lương, các khoản phụ cấp, đóng góp (trừ phụ cấp biên giới và phụ cấp thu hút): đảm bảo hoạt động của các bộ máy quản lý hành chính và Đảng đoàn thể của cấp xã, quỹ lương các khoản đóng góp, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; hoạt động của các Ban chỉ đạo cấp xã chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác công nghệ thông tin theo Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND; bồi dưỡng cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư theo Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND; hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ một một cửa, một cửa liên thông theo Hội đồng nhân dân tỉnh; chi khác, mua sắm, sửa chữa thường xuyên; khen thưởng"*

¹ Theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo quy định trên thì định mức phân bổ theo tiêu chí biên chế cho cơ quan QLNN, cơ quan đảng và tổ chức chính trị-xã hội ở cấp xã đã bao gồm chi hoạt động của Ban biên tập trang thông tin điện tử. Việc phân bổ chi tiết dự toán kinh phí tỉnh giao cho các đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện Yên Minh trên cơ sở phương án trình của UBND huyện.

Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Yên Minh chỉ đạo rà soát việc phân bổ kinh phí chi thường xuyên cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo kinh phí hoạt động của cấp xã, trong đó có nội dung hỗ trợ hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử ở cấp xã theo quy định hiện hành.

3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chuyên môn xem xét trả lời cho cử tri được biết nhân dân có được hỗ trợ theo quy định chi tiết thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh) quy định hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi, trong đó có ghi: “ Mức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học (hầm biogas) hoặc đệm lót sinh học (sử dụng men vi sinh trộn với chất dụn chuồng) để xử lý chất thải chăn nuôi; mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/hộ”. Sau khi xây dựng công trình, một số hộ dân đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ nhưng vẫn chưa được nhận kinh phí hỗ trợ (cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

3.1. Về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi:

Hiện tại tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đều được hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 11/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Nhưng phải đảm bảo theo các quy định cụ thể của các Quyết định, cụ thể:

* Tại điểm b khoản 3 điều 3 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, quy định điều kiện hưởng hỗ trợ:

- Chăn nuôi với quy mô thường xuyên không ít hơn: 05 con lợn nái hoặc 10 con lợn thịt hoặc 03 con trâu, bò hoặc 200 con gia cầm sinh sản và tương đương; có nhu cầu xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi, làm đơn đăng ký và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xây mới công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học đáp ứng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Mỗi hộ chỉ được hưởng hỗ trợ kinh phí để xây dựng công trình khí sinh học hoặc làm đệm lót sinh học.

* Căn cứ điểm c khoản 3 điều 6 Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành quyết định số 2931/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 và 1231/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh cung cấp giống vật nuôi; liệu tinh và vật tư kỹ thuật chăn nuôi triển khai thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

3.2. Đối với các hộ sau khi xây dựng công trình, một số hộ dân đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ:

Hàng năm UBND tỉnh cấp kinh phí cho các huyện, thành phố theo nguồn đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và cấp bù kinh phí theo nguồn hỗ trợ của Trung ương để thực hiện các nội dung của Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg. Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Bắc Quang rà soát lại xem các hộ trên có thực hiện đúng theo quy định không; nếu đúng, đề nghị huyện tổng hợp và đề xuất cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ.

4. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả của các Đề án thực hiện hiện trên địa bàn tỉnh từ năm 2012 đến nay có hơn 50 Đề án để điều chỉnh hoặc bãi bỏ tránh gây lãng phí cho Ngân sách Nhà nước (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ngành liên quan đánh giá các cơ chế, chính sách và các chương trình, đề án, phương án, kế hoạch đang triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Giang (còn hiệu lực). Trong đó, đã đánh giá kết quả cụ thể đối với 95 đề án (Bao gồm: 39 đề án đặc thù của tỉnh; 56 đề án áp dụng thực hiện các văn bản của trung ương); đồng thời, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành chuyên môn chủ trì cùng các ngành có liên quan chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện và đánh giá tình hình thực hiện đề án, trên cơ sở đó tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét bãi bỏ, dừng, tạm dừng, điều chỉnh, bổ sung các đề án (nếu có), đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh, tránh gây lãng phí cho ngân sách nhà nước.

VII. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Đề nghị UBND tỉnh rà soát, kiểm tra việc một số trường hợp được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, trong đó có quy định về mức tiền hiện vật và mức tiền mặt, tết Nguyên đán năm 2019 có một số trường hợp người cao tuổi mới nhận được hiện vật, chưa nhận được tiền mặt (cử tri cơ quan UBKT-Thanh tra tỉnh).

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

- Ngay sau khi có Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên

địa bàn tỉnh Hà Giang, UBND tỉnh ban hành hướng dẫn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 hướng dẫn thực hiện chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó quy định 04 nội dung cụ thể: (1) Thẩm quyền thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (*Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 90, 95 và trên 100 tuổi; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85 tuổi*); (2) Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; (3) Kinh phí thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi (*ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí quà tặng, tiền in ấn giấy mừng thọ, thiệp chúc thọ, khung giấy mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động - TBXH; ngân sách huyện, thành phố đảm bảo kinh phí quà tặng, tiền in ấn giấy mừng thọ, thiệp chúc thọ, khung giấy mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi đã được tính bố trí trong dự toán kinh phí giao đầu năm cho các huyện, thành phố để cấp về Phòng Lao động - TBXH huyện, thành phố trong dự toán chi thường xuyên hàng năm*); (4) Trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương. (*Có gửi kèm Công văn số 20/UBND-KGVX của UBND tỉnh*).

- Tuy nhiên, do Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh được ban hành vào tháng 12/2018 nên có 03/11 huyện (Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Bắc Mê) đã chuyển kinh phí chúc mừng thọ về UBND cấp xã theo mức tiền cũ, có 8/11 huyện, thành phố đã kịp thời chuyển kinh phí cho Phòng Lao động - TBXH tổ chức thực hiện theo quy định, do vậy dẫn đến việc tổ chức thực hiện của các huyện chưa có sự thống nhất.

- Sau dịp Tết Nguyên đán năm 2019, trên cơ sở nắm bắt tình hình, Sở Lao động - TBXH đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo đúng quy định của HĐND và UBND tỉnh, nhưng đến thời điểm báo cáo, còn huyện Hoàng Su Phì và huyện Bắc Mê chưa hoàn thành việc thực hiện chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2019 theo quy định.

- Sau khi có kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở LĐ TBXH, UBND các huyện, thành phố tổ chức đi kiểm tra. Kết quả rà soát của 11/11 huyện, thành phố và kết quả kiểm tra thực tế 17 hộ gia đình có người cao tuổi được nhận quà tặng chúc thọ, mừng thọ năm 2019 cho thấy: Quà chúc mừng thọ đối với các đối tượng người cao tuổi ở độ tuổi 90, 95, 100 và trên 100 tuổi được Sở Lao động - TBXH tỉnh Hà Giang tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh; Quà chúc mừng thọ đối với các đối tượng người cao tuổi ở độ tuổi 70, 75, 80, 85 tuổi được Phòng Lao động - TBXH của 8/11 huyện, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện đầy đủ và kịp thời theo đúng Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Công văn số 20/UBND-KGVX ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh; huyện Vị Xuyên

thực hiện đầy đủ nhưng chưa kịp thời vào dịp Tết Nguyên đán; 2 huyện Hoàng Su Phì và Bắc Mê đến thời điểm báo cáo (ngày 08/11/2019), mới chỉ thực hiện chuyển quà chúc mừng thọ người cao tuổi bằng tiền mặt theo mức quy định trước ngày 01/01/2019 (*còn thiếu 300.000, đồng/đối tượng ở độ tuổi 70, 75 và 400.000, đồng/đối tượng ở độ tuổi 80, 85 so với quy định tại Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND*).

Như vậy đến nay chưa có trường hợp người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ dịp Tết Nguyên đán năm 2019 mà chưa nhận được quà tiền mặt theo quy định tại Nghị quyết số 53/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang.

2. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem xét trình HĐND tỉnh sửa đổi tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố cho phù hợp. Hiện nay, mức phụ cấp kiêm nhiệm cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn/tổ dân phố được quy định tại Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh mặc dù đã được nâng lên (so với Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND) nhưng vẫn không tương xứng với công việc đang đảm nhiệm (*cử tri xã Hùng An, huyện Bắc Quang*)

***Vấn đề trên, UBND tỉnh trả lời như sau:**

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và có hiệu lực thi hành kể ngày 25/6/2019; trong đó các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về người hoạt động không chuyên trách rất cụ thể so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ² (*riêng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chỉ có không quá 03 người được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Ngoài ra các chức danh khác không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có)*).

Hiện nay, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh đang chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ để thay thế Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của HĐND tỉnh để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (*nội dung này đã đăng ký trong Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020*).

² Khoản 4, 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 13, 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quy định về phụ cấp và khoán kinh phí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP bổ sung Điều 14a quy định về người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (Nghị định số 92/2009/NĐ-CP không có nội dung này).

